

## บาท/ดอลลาร์เข้านี้ยังอ่อนค่า, ดิลเลอร์คาดวันนี้บาททดสอบระดับ 29.00

\*บาท/ดอลลาร์เข้านี้ยังคงอ่อนค่า โดยดิลเลอร์มองเงินบาทวันนี้จะ

อ่อนค่าไปทดสอบแนวรับที่ 29.00 หลังถูกกดดันจากความกังวลว่าทางการจะมีมาตรการออกมา เพื่อดูแลเงินบาทที่แข็งค่ามามาก

\*เอนทรวงตัวเมื่อเทียบสกุลเงินหลัก ในการซื้อขายที่ตลาดเอเชียเข้านี้ ขณะที่ดอลลาร์เคลื่อนไหวอยู่ห่างจากระดับ 100 เยนเพียงเล็กน้อย และยูโรยังคงดีดตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดเมื่อคืนนี้ หลังการที่เยอรมนีเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่น่าผิดหวัง

\*ดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจของเยอรมนี ที่ปรับตัวลดลงเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกัน ในเดือนเม.ย. สะท้อนความวิตกเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจของยูโรโซน และเพิ่มการคาดการณ์ที่ว่า ธนาคารกลางยุโรป(อีซีบี) จะลดอัตราดอกเบี้ยในไม่ช้านี้

\*นักลงทุนจะรอดูข้อมูลกระแสเงินทุนรายสัปดาห์ จากทางกระทรวงการคลังญี่ปุ่น เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ว่า มาตรการกระตุ้นครั้งใหญ่ของธนาคารกลางญี่ปุ่น(บีโอเจ) ที่ประกาศไปเมื่อวันที่ 4 เม.ย. ทำให้ให้นักลงทุนญี่ปุ่นหันไปหาผลตอบแทนที่สูงกว่าในต่างประเทศหรือไม่

\*ขณะที่ข้อมูลของสัปดาห์ก่อน พบว่า นักลงทุนชาวญี่ปุ่นขายสุทธิพันธบัตรต่างประเทศ คิดเป็นมูลค่า 3.32 แสนล้านเยน

\*ตลาดในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ปิดทำการเนื่องในวันหยุด ทำให้สภาพคล่องโดยรวมในตลาด น่าจะเบาบางในวันนี้

\*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 28.860 บาท

\*08.55 น.บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 28.87/93 จาก 28.85/95 เมื่อวาน ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 28.87/94 จาก 28.90/92 เมื่อวาน

\*เอน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 99.35/37 จาก 99.47 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

\*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3048/50 จาก 1.3019 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้ค่าเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

"เมื่อเข้าพยายามขึ้นไปทดสอบแถว 29.00 แต่ก็มีความขาย(ดอลลาร์) จาก offshore ออกมา ช่วงนี้บาทอาจจะดูอ่อนค่า เพราะที่ผ่านมาก็แข็งมามาก แล้วทั้งนายกฯ ทั้งแบงก์ชาติก็ออกมากังวลกับบาทมากขึ้น พวกเทรดเดอร์ที่เคย short(ขายดอลลาร์) เลยเปลี่ยนมา long(ซื้อดอลลาร์)" ดิลเลอร์ กล่าว

เขา คาดว่า เงินบาทวันนี้จะยังอยู่ในทิศทางอ่อนค่าต่อเนื่องจากช่วงต้นสัปดาห์ หลังจากความกังวลว่าทางการจะมีมาตรการเพื่อดูแลเงินบาทที่แข็งค่า ยังคงกดดันตลาดอยู่ อีกทั้งที่ผ่านมา เงินบาทแข็งค่าขึ้นมามากแล้ว ส่งผลให้นักลงทุนบางส่วนเปลี่ยนกลับมาซื้อเก็งกำไรในดอลลาร์แทน

ดิลเลอร์คาดว่า แนวรับของเงินบาทในวันนี้จะอยู่ที่ 29.00 โดยหากขึ้นไปถึงระดับดังกล่าว อาจจะมีแรงขายดอลลาร์รออยู่เช่นกัน ส่วนแนวต้านให้ไว้ที่ 28.80

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้